

# Giải thưởng AI Awards 2024

Nhằm tạo cơ hội cho các nhóm tác giả, doanh nghiệp tham gia Giải bình chọn Sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 2024 (AI Awards 2024) Ban tổ chức vừa thông báo gia hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/7/2024.



Giải thưởng AI Awards 2024 do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Báo VnExpress tổ chức với sự phối hợp của Câu lạc bộ Các Khoa - Viện - Trường Công nghệ thông tin - Truyền thông (FISU). Cuộc thi nhằm trong năm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2024 (AI4VN 2024).

Sau 3 tuần phát động, cuộc thi nhận được hơn 30 hồ sơ tham dự, trong đó nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thể hiện tính sáng tạo, tiềm năng ứng dụng cao, giải được bài toán của doanh nghiệp. Trong số này có các sản phẩm ứng dụng AI đo và tư vấn dinh dưỡng cho cây trồng; tư vấn đầu thầu; phân tích hội thoại; quản trị khách hàng; ứng dụng AI hỗ trợ cho bà mẹ từ khi mang bầu đến khi chăm sóc em bé...

AI Awards 2024 hướng tới mọi tổ chức, doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu tại các Viện, trường có sản phẩm/giải pháp/nền tảng ứng dụng công nghệ AI tại Việt Nam. Các giải pháp/sản phẩm này được giới thiệu trong năm 2022-2024 tại thị trường Việt Nam, hướng tới thúc đẩy hiệu quả cho doanh nghiệp và cho người sử dụng. Các dự án cần thể hiện tính sáng tạo, độc đáo trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời có tính khác biệt, ưu việt so với các sản phẩm tương tự trên thị trường.

Ban tổ chức chấp nhận sản phẩm đã tham dự các giải thưởng khác (bao gồm các giải pháp/sản phẩm đã hoặc chưa đoạt giải). Tuy nhiên tác phẩm trong quá trình tham dự cuộc thi này sẽ không được đồng thời tham dự cuộc thi khác có cùng hoặc tương tự về nội dung, tính chất.

Các hồ sơ gửi về cuộc thi sẽ được sơ loại và bắt đầu vòng bình chọn từ ngày 1/8/2024. Ở vòng này, độc giả VnExpress sẽ chọn sản phẩm/giải pháp yêu thích và đánh giá cao. Các tác giả sau đó sẽ thuyết trình trước Hội đồng giám khảo, điểm chung cuộc sẽ bao gồm 40% bình chọn của độc giả VnExpress và 60% điểm đánh giá của Hội đồng giám khảo.

Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo sẽ chọn ra top 5 dự án xuất sắc và trao giải trong Ngày hội AI4VN, dự kiến vào tháng 8. Chủ nhân giải thưởng sẽ nhận các lợi ích truyền thông trên Báo VnExpress trị giá 100.000.000 VNĐ, được kết nối tới các đối tác quan tâm để ứng dụng, mở rộng thị trường, kinh doanh sản phẩm.

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2024 (AI4VN) dự kiến tổ chức vào ngày 23/8/2024 tại Hà Nội, có chủ đề "Mở khóa sức mạnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh" (Unlock the power of Generative AI). Ngày hội hướng mục tiêu cung cấp bức tranh toàn cảnh từ góc nhìn ứng dụng, sự hưởng ứng của doanh nghiệp trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Chương trình gồm các hoạt động: AI Summit, AI Workshop, AI Expo, AI Awards.

AI Summit là diễn đàn chính, với sự góp mặt của các diễn giả nổi tiếng sẽ tái hiện bức tranh thực tế, những cơ hội, thách thức khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các ngành, lĩnh vực y tế, tài chính ngân hàng, giáo dục, giao thông, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, văn hóa - giải trí. Thông qua đó kiến nghị giải pháp và định hướng góp phần kiến tạo động lực, phát triển hệ sinh thái AI.

AI Workshop là các phiên thảo luận bên lề sự kiện có sự góp mặt các diễn giả và chuyên gia AI. Đây là cơ hội để các chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp cho những thách thức hiện tại và tối đa hóa lợi ích của các công nghệ AI. Các chủ đề sẽ thảo luận gồm: Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm ở Việt Nam; Nỗi lo AI thông minh hơn con người hay Phát triển các tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo.

AI Expo mang đến cơ hội trải nghiệm các sản phẩm, sáng chế, phát minh trí tuệ nhân tạo đa lĩnh vực như y tế, tài chính ngân hàng, giáo dục, giao thông, tài nguyên môi trường, nông nghiệp.

AI Awards là Giải thưởng bình chọn Sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo sẽ vinh danh sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI nổi bật trong doanh nghiệp và cuộc sống.

Sau 6 năm triển khai, AI4VN đã trở thành sự kiện khoa học tin cậy, thu hút sự quan tâm của đông đảo các cơ quan ban hành chính sách, quản lý, tập đoàn công nghệ, đơn vị nghiên cứu, trường đại học... cùng chung tay thúc đẩy phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. AI4VN thu hút gần 13.000 người tham gia, gần 200 diễn giả cùng bàn thảo nhằm phát triển hệ sinh thái AI bền vững tại Việt Nam.

*Đ.T.V (tổng hợp)*

*Nguồn: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.*